

THU NHẬP CUỐI NĂM - NIỀM VUI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sáng 16/01/2024, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tại Hội nghị, Trưởng phòng Tài chính kế toán đã công khai thu chi tài chính và Nghị quyết phân chia, sử dụng tiền kết dư từ nguồn kinh phí giao tự chủ năm 2023 mang đến niềm vui và phấn khởi cho người lao động về mức chi bổ sung thu nhập cuối năm.

Phòng tài chính kế toán đã công khai chi tiết từng nguồn thu, nguồn chi, chênh lệch thu chi trước hội nghị viên chức Bệnh viện, nêu lên giải pháp tăng nguồn thu trong năm 2024.

Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đại biểu tham dự Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2024 đã thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất biểu quyết cách phân chia, sử dụng tiền kết dư từ nguồn kinh phí được giao tự chủ năm 2023, số tiền chi bổ sung thu nhập còn lại được sử dụng: 3.202.463.593 đồng là con số mà người lao động quan tâm nhất, quyết định mức chi bổ sung thu nhập cuối năm mà người lao động tại Bệnh viện được nhận.



Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, người lao động

Phân chia kết dư nhằm bảo đảm thu nhập bổ sung của người lao động phù hợp công sức

THU NHẬP CUỐI NĂM - NIỀM VUI NGƯỜI LAO ĐỘNG

đóng góp; bảo đảm tất cả viên chức, người lao động tại các khoa, phòng đều được thụ hưởng do chính công sức lao động và tiết kiệm từ nguồn kinh phí được giao tự chủ trong năm; đồng thời bảo đảm nguyên tắc phân chia công khai, minh bạch, công bằng, kích thích được người lao động hăng say làm việc, tăng năng suất lao động. Mức chi trả căn cứ vào thành tích lao động trong năm và áp dụng theo công thức tính qui định trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Số tiền bình quân được nhận là 16 triệu đồng/người, cao nhất là 25 triệu/ người, tương đương 3,4 lần mức lương cơ bản. Tổng chi bổ sung thu nhập trong năm 2023 tăng 207.3% so với năm 2022.

Dự kiến Phòng tài chính kế toán thực hiện việc thanh toán bổ sung thu nhập cuối năm vào ngày 25/01/2024 (tức 15 âm lịch). Lãnh đạo Bệnh viện luôn quan tâm, chỉ đạo Phòng tài chính kế toán đưa ra mức bổ sung thu nhập cuối năm đủ để người lao động chuẩn bị đón Tết trong niềm vui hân hoan phấn khởi, cũng như tạo thêm nguồn động lực để bước vào năm 2024 với những nỗ lực mạnh mẽ hơn. Tin tưởng trong năm 2024, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang sẽ đưa mức thu nhập của người lao động tại Bệnh viện ngày càng cao hơn.

PHÒNG TCKT